

## Tiếp cận thông tin, tuân thủ các khuyến nghị của các cơ quan chức năng và điều kiện làm việc trong thời kỳ dịch bệnh corona - kết quả của cuộc điều tra MigCOVID đánh giá tác động của dịch covid trong cộng đồng người nhập cư

Trong những tình trạng khủng hoảng như đại dịch korona toàn cầu (Covid-19), có được các thông tin đáng tin cậy, được cập nhật đầy đủ là điều rất quan trọng. Ngoài việc đảm bảo luôn sẵn có các thông tin, điều quan trọng cần chú ý khác là các thông tin được truyền tải sẽ làm tăng động lực thực hiện các biện pháp phòng chống. Trong các tình huống khủng hoảng sẽ có một số nhóm dân dễ bị tổn thương hơn nhóm dân khác. Điều này có thể do gặp trở ngại về tiếp cận thông tin hoặc những người trong các nhóm này có nhiều khả năng bị nhiễm virus corona hơn vì các lý do cấu trúc đời sống khác nhau (ví dụ như điều kiện làm việc, điều kiện sống).

Mục đích của tài liệu này là đánh giá mức độ sẵn có của thông tin, sự tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và điều kiện làm việc ở nhóm dân nhập cư bằng cách sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát về Tác động của Dịch corona đối với sức khỏe của người sinh ra ở nước ngoài (MigCOVID n = 3 668, tỷ lệ tham gia 60%) (độ tuổi 20-66). Trong phạm vi có sẵn dữ liệu dùng so sánh, các dữ liệu của cuộc khảo sát tiếp theo FinTerveys 2017 cho dân số cùng độ tuổi (n = 3490, tỷ lệ tham gia 51%) sẽ được sử dụng làm dữ liệu tham khảo để mô tả toàn dân số.

Đa phần người nhập cư (94%) và toàn dân nói chung (98%) cho biết họ đã nhận được thông tin đầy đủ về virus corona và các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Những người nhập cư có kỹ năng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển xuất sắc cho biết rằng họ đã thường xuyên nhận được đầy đủ thông tin cần biết (97%) so với những người có trình độ ngoại ngữ trung cấp (92%) hoặc trình độ cao nhất là sơ cấp (91%). Những người được hỏi cho biết họ thường tuân thủ tốt các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là ở nhà khi có các triệu chứng cúm (96% người nhập cư và 97% tổng dân số), tăng cường vệ sinh bàn tay và ho theo cách vệ sinh tốt nhất (93% ở cả hai nhóm), giữ khoảng cách an toàn (94% người nhập cư và 95% trên tổng dân số). Việc sử dụng khẩu trang được báo cáo cho biết là ít thường xuyên hơn một chút (82% người di cư và 84% trên tổng dân số).

Các khuyến nghị ít được người nhập cư tuân thủ nhất là tránh đi du lịch nước ngoài (84% người nhập cư, 97% trên tổng dân số) và tải ứng dụng Koronavilkku về điện thoại (43% người nhập cư và 63% trên tổng dân số). Trong các vấn đề này cũng thấy có sự khác biệt giữa những người nhập cư ở các vùng khác nhau. Phụ nữ thường xuyên tuân thủ các khuyến nghị hơn nam giới. Số người di cư sang Phần Lan (30%) ít hơn so với toàn bộ dân số (43%) cho biết công việc làm từ xa của họ gia tăng do dịch corona. Khoảng một phần tư số phụ nữ nhập cư làm việc hoặc thực tập làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nơi họ tiếp xúc trực tiếp những người cần chăm sóc. Tỷ lệ tương ứng của phụ nữ đến từ châu Phi cao nhất so với các nhóm khác (60%). Hơn phân nửa (56%) số người đang làm việc hoặc thực tập làm việc không thể duy trì khoảng cách an toàn trong công việc của họ. 72% những người đang làm việc hoặc thực tập có thể chăm sóc tốt vấn đề vệ sinh tay tại nơi làm việc của họ.

Theo báo cáo, các điều kiện để có thể tiếp cận được đầy đủ thông tin và để tuân thủ các biện pháp phòng ngừa là khá tốt. Qua quan sát về mối liên quan giữa việc tiếp cận đầy đủ các thông tin với trình độ kỹ năng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển đã nổi cộm nhu cầu được sử dụng ngôn ngữ đơn giản trong các văn bản thông cáo. Trong thời gian dịch bệnh corona, thông cáo đa ngôn ngữ và trên đa kênh là đặc biệt cần thiết khi cần cập nhật hoặc bổ sung thêm nội dung các khuyến nghị. Có khả năng là khi trả lời, một số người có gốc ngoại kiều và cả người dân bản địa đã trả lời nhầm lẫn ý đối với câu hỏi về việc tuân thủ các khuyến nghị. Khi tình hình còn ở giai đoạn không thể loại bỏ hoàn toàn các mầm mống có nguy cơ tăng lây nhiễm liên quan đến điều kiện làm việc, người sử dụng lao động cần chú ý cung cấp các điều kiện làm việc tốt nhất, hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn nhằm giảm các tiếp xúc không cần thiết tại nơi làm việc để tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona.

**Từ khóa:** koronavirus (Covid-19), di trú, các biện pháp phòng chống lây nhiễm